

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศราคร ตุ๋จินดา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ต้นไพจิตร



เมื่อบ่ายวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศราคร ตุ๋จินดา เนื่องในวาระที่ท่านมีอายุ 84 ปีในปีนี้ คณบดี คณาจารย์ของคณะฯ ทั้งอดีตและปัจจุบัน คณาจารย์จากสมาคมฯ และมูลนิธิฯ ลูกศิษย์ ญาติมิตร และผู้ที่เคารพนับถืออาจารย์จากวงการต่างๆ รวมทั้งวงการศาลเยาวชนและครอบครัว มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ท่านอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลผู้บุกเบิกและวางรากฐานงานโลหิตวิทยาในเด็กเป็นคนแรกในประเทศไทยตั้งแต่ 50 ปีก่อนที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พัฒนางานทั้งด้านการสอน การบริการ และการวิจัยทางด้านโลหิตวิทยาเป็นอย่างมาก ด้านบริหารท่านได้เป็นนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 2 สมัย ท่านได้เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าของงานโลหิตวิทยาของประเทศไทยโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานธาลัสซีเมีย

ท่านเห็นว่าธาลัสซีเมียเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาสำคัญมากของประเทศ เพราะโรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย และประเทศไทยมีผู้เป็นพาหะจำนวนมาก พาหะมีสุขภาพสมบูรณ์ปกติ จึงไม่ทราบวาทนเป็นพาหะ เมื่อมาแต่งงานกันจึงอาจมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ ในประสบการณ์ของท่านอาจารย์ ได้ดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรงมาก เริ่มมีอาการชืดตั้งแต่อายุเพียง 1-2 เดือน และเสียชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็ก เนื่องจากในอดีตการรักษายังไม่ได้เต็มที่ เมื่อมีลูกหลาน คนในครอบครัวผู้เป็นที่รักเป็นโรค ก็มีความกังวลทุกซอ้น นอกจากปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ก็ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย บางครอบครัวมีคนเป็นโรคกันหลายคน เมื่อมีลูกเป็นโรคแล้วก็ยังมีลูกเป็นโรคอีก ทั้งนี้เพราะขาดความรู้และความเจริญทางการแพทย์ยังไม่ทั่วถึงสู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านอาจารย์

จึงพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ปกครองเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาให้ดีขึ้น หรือถ้าเป็นไปได้ให้หายขาดจากโรค และให้ประชากรไทยป่วยเป็นโรคนี้น้อยลง ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้าไปมากทั้งด้านการรักษาที่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีใกล้เคียงปกติ หรือแม้การรักษาให้หายขาดก็ทำได้ ส่วนการป้องกันก็ทำได้ถ้ามีความรู้ความเข้าใจโรคและภาวะนี้ ซึ่งกลยุทธ์ก็คือ ต้องเริ่มจากการกระจายขยายความรู้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธาลัสซีเมีย โดยต้องมีความร่วมมือกันทำงานจากทุกสถาบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลักดันให้ทั้งด้านการดูแลรักษาควบคู่ไปกับการควบคุมป้องกันโรค เป็นนโยบายของรัฐ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านอาจารย์จึงเป็นผู้นำ รวบรวมคณาจารย์จากหลายสถาบันร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2532 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ เป็นองค์อุปถัมภ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศราคร ตุ๋จินดา เป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ คือ

1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้โรคนี้นลดลงในประชากรไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและป้องกันโรคนี้แก่ผู้ป่วยและประชาชน ทั้งนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ และที่สำคัญคือ ผู้บริหารที่ค้ำนโยบายของรัฐ รวมทั้งต้องส่งเสริมงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัย และการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านอาจารย์ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิฯ ได้เป็นหลัก เป็นผู้นำในการทำงาน ได้ทุ่มเท อุทิศเวลา พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา พลังทรัพย์ ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์ในงานธาลัสซีเมีย โดยพยายามประสานงานร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ต่างๆ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ผู้บริหารของรัฐที่มีหน้าที่หลักด้านสุขภาพคือหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าว

ด้านการเผยแพร่ความรู้ ได้จัดตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในการให้ความรู้ปรึกษาหารือกัน ไขปัญหาข้อข้องใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีการประสานงานที่มูลนิธิฯ ได้มีการจัดงานชมรมธาลัสซีเมีย เพื่อพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนสถานที่จัดไปที่ โรงพยาบาลศิริราช รามธิบดี จุฬาลงกรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งปีนี้จัดที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 นี้ ผู้เข้าร่วมงานนี้จะได้รับความรู้จากวิทยากร จาก

สมาชิกด้วยกันเอง จากการตอบปัญหา จากสื่อซึ่งมูลนิธิฯ ได้พิมพ์หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ จุลสาร ให้ความรู้ทางสื่ออื่นๆ เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

ด้านการดูแลรักษาโรคธาลัสซีเมีย ปัจจุบันในผู้ป่วยที่มีอาการมากจะต้องได้รับเลือดและขับธาตุเหล็กที่เกินออกโดยยาขับเหล็ก เกี่ยวกับเลือดซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเพื่อลดอาการซีด ทำให้ทุเลาจากอาการอ่อนเพลียนั้น โรงพยาบาลต่างๆ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้จัดหาเลือดให้ผู้ป่วย ท่านอาจารย์ได้นำคณะผู้ป่วย ผู้ปกครอง และกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความมั่นใจว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียทุกรายจะได้รับเลือด ซึ่งจำเป็นมากในการรักษาอย่างพอเพียง โดยขอให้ทั้งเลือดและการรักษาพื้นฐานเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย การที่ท่านจำเป็นต้องพยายามเข้าพบผู้บริหารระดับต่างๆ และระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอยู่บ่อยครั้ง เพราะการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้น แพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นผู้ให้บริการ แต่จำเป็นต้องเป็นนโยบายของรัฐด้วย จึงจะมีความมั่นคงถาวร โดยเป็นเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติต่อไป สำหรับคุณภาพของเลือดก็มีความสำคัญ ท่านอาจารย์ได้ปรึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะนำไปจัดหาเลือดมีคุณภาพมาให้ผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้การรับเลือดได้ประโยชน์สูงสุด และมีภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดน้อยที่สุด

เนื่องจากภาวะเหล็กเกินเป็นปัญหาแทรกซ้อนที่มีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกายของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อยๆ การให้ยาขับเหล็กที่เกินออกจึงจำเป็น ยาขับเหล็กที่ขับเหล็กได้ดี ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาว ที่ใช้กันมานานที่สุดและปัจจุบันยังใช้อยู่คือ ยาขับเหล็กชนิดฉีด Desferal ซึ่งมีราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีเศรษฐกิจไม่ดีจึงไม่สามารถซื้อยามาได้อย่างสม่ำเสมอได้ ท่านอาจารย์ได้พยายามขอเข้าพบผู้บริหารหลายท่าน หลายครั้ง ใช้เวลามากกว่า 4 ปีจึงสำเร็จ โดยขอให้ยาขับเหล็ก Desferal ได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า ทำให้ราคายาที่จำหน่ายลดลง ผู้ป่วยจึงมีโอกาสชียานี้ได้มากขึ้น หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนายาขับเหล็กชนิดรับประทานขึ้นอีกหลายชนิด ทำให้ผู้ป่วยที่ท้องอดทนฉีดยาขับเหล็กกันแทบทุกคืนดีใจมาก ปัจจุบันมียาชนิดรับประทานหลายชนิด ที่มีการใช้กันมากในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป และเริ่มมีผู้นำมาจำหน่ายในประเทศไทยคือ ยา L1 (Deferiprone) ยานี้มีสูตรไม่ซับซ้อนและวัตุดิบที่ผลิตไม่แพงนัก ท่านอาจารย์ได้พยายามสนับสนุนและปรึกษาร่วมกับองค์การเภสัชกรรมหลายครั้ง ให้พิจารณาผลิตยา L1 ขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็สามารถผลิตยาลำเร็จแล้ว กำลังทำการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติของยา เพื่อเปรียบเทียบกับยาต้นแบบอยู่ พร้อมทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้เสนอแผนการรักษาผู้ป่วยโดยการให้เลือดและขับเหล็ก (ใช้ Desferal ร่วมกับยา L1) ต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักเรื่องสิทธิการได้รับการดูแลรักษาของผู้ป่วย พร้อมทั้งนี้ท่านอาจารย์ได้ไปยื่นเรื่องด้วยตนเองเพื่อเสนอให้ยา L1

เข้าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อต่อไปผู้ป่วยจะมีสิทธิที่จะรับยาขับเหล็ก L1 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิประโยชน์ต่อไป

อนึ่ง ในผู้ป่วยที่รับเลือดเป็นประจำ ถ้าจะรับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน (L1) แม้จะสามารถลดจำนวนครั้งในการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด (Desferal) ได้แต่ถ้าให้ควบคู่กันไปจะมีผลดีมากขึ้นในการขับเหล็กปัจจุบันวิธีเดียวที่สามารถรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ซึ่งทำครั้งแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลศิริราช ในปีพ.ศ. 2531

ปัจจุบันมีอีกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี และพระมงกุฎเกล้า



ท่านอาจารย์ได้ตั้งกองทุนสนับสนุนไว้ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ 2544 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยืมเงินจากกองทุนไปใช้ในการรักษา และในระยะหลังได้สนับสนุนโดยมอบเงินที่ผู้ใจบุญบริจาคผ่านมูลนิธิ ให้แก่ทั้ง 4 โรงพยาบาลที่กล่าวแล้ว เพื่อนำไปสมทบเป็นทุนเพื่อช่วยผู้ป่วยในการรักษาโดยวิธีนี้ อีกทั้งท่านยังสนับสนุนการมี “คลัง stem cell” ในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ stem cell ซึ่งค่าใช้จ่ายน่าจะต่ำกว่าขอ stem cell จากต่างประเทศ ซึ่งยังปฏิบัติกันอยู่แต่หาไม่ได้จากที่ห้องเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคธาลัสซีเมียสูงมาก ทั้งการรักษาประคับประคอง (ให้เลือด-ขับเหล็ก) และการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จึงเป็นปัญหาทั้งสุขภาพกาย-ใจของผู้ป่วยและครอบครัว และทางเศรษฐกิจของประเทศ การควบคุมป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อครอบครัวผู้ป่วย ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้เรื่องธาลัสซีเมีย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยหาหะผู้ป่วยที่เป็นโรคได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำหัตถการเพื่อการตรวจทารกในครรภ์ได้อย่างดี รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม อีกทั้งมีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกันนี้ทุกปี ตลอดมาตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ได้พยายามชี้แจงและเสนอแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคแก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อมาผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปัญหา จึงให้ความสนับสนุนและมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการประกาศนโยบาย “ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยถือเป็นนโยบายการสร้างหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ “ ทารกเกิดใหม่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพ และมารดาปลอดภัยจากการคลอดบุตร ” ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติและให้บริการแก่ประชาชนโดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 2 ดังนี้

1. หญิงมีครรภ์ทุกคนได้รับการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์สำหรับธาลัสซีเมีย
2. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย โดยความสมัครใจและหากพบผลเลือดผิดปกติให้ตามสามีเพื่อตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียทุกราย
3. หญิงมีครรภ์และสามีที่ผลการตรวจคัดกรองผิดปกติทุกราย ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นคู่สมรสเสี่ยงที่มีโอกาสมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
4. หญิงมีครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นคู่สมรสเสี่ยง ได้รับการตรวจวินิจฉัยหาค่าทารกในครรภ์ก่อนคลอดทุกราย
5. ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทุกแห่ง จัดระบบบริการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค ธาลัสซีเมียอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน หากการบริการใดที่เกินขีดความสามารถให้ส่งต่อผู้รับบริการไปยังเครือข่ายบริการที่ได้รับไว้
6. นักเรียน หญิงวัยเจริญพันธุ์ คู่สมรส จะได้รับความรู้เรื่อง “ ธาลัสซีเมีย ” อย่างทั่วถึง

จะเห็นได้ว่าท่านอาจารย์มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยธาลัสซีเมียและครอบครัว และมุ่งมั่นทุ่มเทในงานธาลัสซีเมีย แม้จะต้องใช้ความพากเพียรอย่างมาก และงานส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลากว่าจะสัมฤทธิ์ผล เพราะเป็นงานในระดับประเทศที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล จึงหวังได้ว่าในอนาคตอันใกล้ทั้งการดูแลรักษาและการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย จะเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากงานทางด้านโลหิตวิทยาและธาลัสซีเมียแล้ว ด้วยความเป็นผู้มีจิตกุศล ท่านได้อุทิศตนให้สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนท่านเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมานานกว่า 15 ปี เป็นกรรมการของมูลนิธิต่างๆ ได้บริจาคทรัพย์ และเป็นประธานหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลตูลาการเฉลิมพระเกียรติ สร้างตึกต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช สร้างโรงเรียน บริจาคทรัพย์และที่ดินเพื่อการกุศลอีกมากมาย สถานีอนามัย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา

ด้านเยาวชน

- รองประธานสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัวกลาง (พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน)
- รองประธานมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)
- ผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน)

ด้านสตรี

- อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ (พ.ศ. 2528-2530)
- อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2531-2533)

- อดีตประธานมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (พ.ศ. 253-2536)
- สตรีดีเด่นแห่งชาติ (พ.ศ. 2547)

ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การทำบุญกุศล และการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

- ประธานดำเนินงานสร้างพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา (พ.ศ. 2549)
- ประธานหาทุนในการก่อสร้างตึกอานันทมหิดลและตึกเจ้าฟ้าฯ มหจักรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
- ประธานในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานทุกปี ตั้งแต่พ.ศ. 2541
- กรรมการอำนวยการและเลขานุการ และประธานคณะอนุกรรมการบอญญ และรับบริจาคสร้างพระผงพิมพ์ “พระพุทธรเมตตา” เพื่อหารายได้น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิแพथยาอาสา
- ประธานอำนวยการสร้างพระผงและพระบูชา สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสยามินทร์ อาคารผ่าตัดรวมในวาระครบ 100 ปี ศิริราช พ.ศ. 2531 และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยได้รับพระบรมราชานุญาตนำ พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับไว้เบื้องหลังองค์พระผงพิมพ์
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบอญญและรับบริจาคเช่าบูชาพระผงพิมพ์และพระทองคำ “พระพิมพ์ มหามงคล” โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตนำพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับไว้เบื้องหลังพระผงพิมพ์และพระทองคำ และพระราชทานนามของพระผงพิมพ์และพระทองคำ

ท่านอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพสักและบูชา เป็นแพทย์ ครูแพทย์ นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ และพุทธศาสนิกชน ผู้อุทิศตนเป็นผู้ให้แก่สังคมทุกระดับ แม่ท่านจะมีอายุ 84 ปีแล้ว ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีความเป็นผู้นำ เป็นหลักให้พวกเรา และจะยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวธาลัสซีเมียต่อไป

ในโอกาสนี้จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอาราธนา **คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก คุ่มครอง ศาสตร์จารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศราถ์ ตูจินดา ที่เคารพสักอย่างสูง เจริญด้วยเบญจพิพิธพรชัย พรอมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ**